

สนธยา คงสนิท (2556) อุปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของข้าราชการตำรวจ
 สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี การค้นคว้าอิสระ รม.ม.
 บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร
 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ปกรณ์ ปรีชาภรณ์

บทคัดย่อ

การศึกษาอุปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอุปสรรคในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี ด้านโครงสร้างและการจัดการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์และ เครื่องมือเครื่องใช้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 128 คน จึงใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling) จนครบตามจำนวน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการ Independent Samples t - test วิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี จำนวน 128 คน มีชั้นยศเป็นชั้นประทวน ร้อยละ 66.41 เป็นชั้นสัญญาบัตร ร้อยละ 33.59 มีอายุอยู่ระหว่าง 36 - 45 ปี ร้อยละ 41.41 รองลงมาคืออายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี ร้อยละ 25.78 นั สมรสแล้ว ร้อยละ 59.38 เป็นโสด ร้อยละ 35.94 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 56.25 สูง กว่าปริญญาตรี ร้อยละ 22.66 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 - 20,000 บาท ร้อยละ 42.97 มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 38.28

ผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหา อาชญากรรมของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านเป็นปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหา อาชญากรรมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านงบประมาณมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่ม ตัวอย่างเห็นว่าด้าน โครงสร้างและการจัดการเป็นอุปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหา อาชญากรรมมากกว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่อง สน. มีความชัดเจนในนโยบายด้านการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม รองลงมาคือด้านบุคลากร โดยเฉพาะเรื่องสน.มีจำนวนเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานเพียงพอ ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ โดยเฉพาะเรื่องหน่วยงานได้รับการ

สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้จากประชาชนหรือภาคธุรกิจเอกชนเป็นอย่างดี และด้านงบประมาณ ตามลำดับ

สำหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ระดับชั้นยศต่างกันข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีมีความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านโครงสร้างและการจัดการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ 2) อายุและการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นอุปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ 3) สถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นอุปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านบุคลากร

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) ด้านโครงสร้างและการจัดการ ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ต้องมีความชัดเจนในนโยบายด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่เพื่อให้ข้าราชการตำรวจเกิดความเข้าใจในปัญหาร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 2) ด้านบุคลากร ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีต้องมีการจัดหาอัตรากำลังด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้มีจำนวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพียงพอ 3) ด้านงบประมาณ ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีต้องนำเสนอตามสายงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องระเบียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4) ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนรู้ถึงความสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และขอรับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้จากประชาชนหรือภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสร้างความพร้อมในการทำงาน